



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ฉบับที่ ๖๓/๕๖

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตื่นตัวหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งอำเภอ กว่า ๖๐๐ คน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตื่นตัวรณรงค์การระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังพบชาวทุ่งสงติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วกว่า ๖๐๐ ราย จึงร่วมระดมกำลัง อาสาสมัครสาธารณสุขนับร้อยลงพื้นที่สกัดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

โดยกลุ่มเสียงเป็นเด็กระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ประสานให้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านเร่งออกณรงค์เพื่อลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก ซึ่งยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมขังและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะในการแพร่เชื้อไข้เลือดออก และยังไม่มียาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์เฉพาะสำหรับเชื้อไข้เลือดออกและไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้นการรักษาจะได้ผลดีที่สุดถ้าได้รับการวินิจฉัยโรคตั้งแต่วัยแรก สำหรับผู้ปกครองควรที่จะต้องดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งกีดในเวลากลางวัน เปิดพัดลม จุดยากันยุง และให้เด็กเล่นในที่ๆสว่าง ลมผ่าน ไม่มีมิด แต่หากบุตรหลานมีไข้สูง ซึมอ่อนเพลีย อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง และมีผื่นแดง ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในย่านการค้าทุกวันจันทร์ และวันอังคารเพื่อป้องกันและรณรงค์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

ทุกวันจันทร์ บริเวณย่านการค้า ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐น. เป็นต้นไป บริเวณถนนทุ่งสง-สุราษฎร์, ถนนชนปรีดา, ถนนศิลปะอนุสรณ์, ถนนนิกรบำรุง, ถนนเวชพฤษพิทักษ์, ถนนประสานมิตร และถนนชัยชุมพล ซอย๑-๒, ถนนชัยชุมพล-โรงพยาบาลทุ่งสง

ทุกวันอังคาร บริเวณย่านการค้า เวลา ๑๗.๓๐น. เป็นต้นไป บริเวณถนนธรรมสุนทรอุทิศ, ถนนภราดร ถนนผดุงราษฎร์ และถนนรถไฟ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณย่านการค้าตามถนนสายต่างๆ และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายดังกล่าว โดยเปิดประตู หน้าต่างทุกบานเพื่อให้สารเคมีสามารถลอยเข้ามาในบ้านได้เต็มพื้นที่ เก็บอาหาร เครื่องดื่มให้มิดชิด เคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา เด็ก และสัตว์เลี้ยงในบ้านของท่าน ให้ห่างจากรัศมีที่มีสารเคมี และเมื่อพ่นสารเคมีดังกล่าวเสร็จ ให้รอประมาณ ๓๐ นาที จึงสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คนชรา และสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านเรือนได้ และหลังจากพ่นสารเคมีประมาณ ๓ - ๕ วัน เจ้าของอาคารบ้านเรือนควรที่ทำความสะอาดตามมาตรการ ๕ ป ๑ ข “ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และขัดล้างไขยุง ” รณรงค์จัดโรคไข้เลือดออก “บ้านใคร บ้านคนนั้น เราต้องทำเอง” เพื่อร่วมกันขจัดโรคไข้เลือดออกให้หมดไปจากเมืองทุ่งสง ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองทุ่งสง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖